

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ เรื่อง “ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการบริหารงานพัสดุ”

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานพัสดุ เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน ยุ่งยาก และหลักการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การบริหารงานพัสดุจึงมีความแตกต่างจากงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุทั้งหมดจำเป็นต้องรอบรู้ระเบียบ รวมทั้งต้องรู้กระบวนการร่วมทางด้านการเงิน งบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานพัสดุจะต้องค้นคว้าพัฒนาตนเองไม่รู้จักสิ้น จึงจะสามารถทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

การที่ต้องกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้ควบคุมงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานมิให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดำเนินการผิดพลาดและถูกกล่าวโทษและต้องรับผิดชอบตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส่วนพัสดุจึงเห็นสมควรจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการบริหารงานพัสดุ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและบริหารงานพัสดุได้เข้าใจปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ จากการตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและพึงระวังป้องกันเหตุที่เข้าข่ายตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2549

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานพัสดุ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัสดุที่มีการฟ้องร้องและตัดสินแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกรณีเข้าข่ายความผิด พรบ. พ.ศ.2539
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมเสวนา และวิทยากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ แนวคิดที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน

- ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
- ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง คณะผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน เป็นต้น
- ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

วิทยากร

นายวิชัย แซ่หลี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 และทีมงาน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วิธีดำเนินโครงการ

บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้โอกาสผู้เข้าเสวนาแสดงความคิดเห็นและมีการตอบข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ของผู้เข้าร่วมเสวนา

การติดตามประเมินผล

ประเมินความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมเสวนา โดยใช้แบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมเสวนาประเมินด้วยตนเอง โดยเปรียบเทียบผลก่อนและภายหลังการเสวนา

กำหนดการและสถานที่

วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30 – 15.00น.

ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณค่าใช้จ่าย รวม 13,375 บาท ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัว = 222 บาท

ผู้เสนอโครงการ

นางวลีรัตน์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ